

CUỘC HỌP CÔNG KHAI VỀ ĐỀ XUẤT LIÊN KẾT VÀ SÁP NHẬP

Bộ Trưởng Tư Pháp đang xem xét giao dịch liên quan đến đề xuất liên kết và sáp nhập Children's HealthCare of California (CHC) - công ty phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng ở California (CHC), Bệnh Viện Nhi Quận Cam (CHOC) - công ty phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng của California, Bệnh Viện Nhi at Mission (CHOC at Mission) - công ty phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng ở California, Trung Tâm Y Tế và Bệnh Viện Nhi Rady (RCHHC) - công ty phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng ở California, và Bệnh Viện Nhi Rady San Diego (RCHSD) - công ty phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng ở California.

RCHSD sở hữu và điều hành một bệnh viện chăm sóc cấp tính đa khoa gồm 440 giường, một bệnh viện tâm thần cấp tính gồm 24 giường và một cơ sở điều dưỡng có chuyên môn gồm 43 giường, tọa lạc tại 3020 Children's Way, San Diego, California 92123. Bệnh viện này cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú và ngoại trú cho bệnh nhân nhi, cũng như nhiều dịch vụ ngoại trú và y tế khác dành cho cộng đồng RCHSD tại các địa điểm trên khắp Quận San Diego, bao gồm đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh đặt tại bệnh viện chăm sóc cấp tính đa khoa được cấp phép khác. RCHSD cũng là trung tâm chấn thương nhi khoa cấp I được chỉ định và là trung tâm nghiên cứu lâm sàng nhi khoa lớn.

CHOC là bệnh viện chăm sóc cấp tính đa khoa gồm 334 giường, tọa lạc ở Orange, California. Bệnh viện này cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú và ngoại trú cho bệnh nhân nhi. CHOC điều hành một trung tâm chấn thương nhi khoa Cấp I và bốn trung tâm viện lâm sàng về ung thư, khoa học thần kinh, chỉnh hình và dịch vụ tim mạch, cũng như một số phòng khám cộng đồng ở Quận Cam. CHOC at Mission là bệnh viện chăm sóc cấp tính đa khoa gồm 54 giường dành cho bệnh nhân nhi, nằm trong Bệnh Viện Mission ở Mission Viejo, California, và là trung tâm chấn thương nhi khoa Cấp II với các đơn vị y tế và phẫu thuật, đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em và phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. đơn vị chăm sóc.

Theo thỏa thuận liên kết và sáp nhập ngày 17 tháng 12 năm 2023, CHC sẽ hợp nhất và vào RCHHC. Qua đó, RCHHC trở thành thành viên công ty duy nhất của CHOC, CHOC at Mission và RCHSD, cũng như các công ty con khác. Theo các bên, mục đích của giao dịch là thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và cải thiện kết quả cũng như chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng của CHC và RCHHC, đồng thời thúc đẩy các hoạt động từ thiện của CHC và RCHHC. Đề xuất giao dịch bệnh viện phi lợi nhuận đang được Bộ Trưởng Tư Pháp xem xét theo yêu cầu của Bộ Luật Công Ty mục 5920 và tiếp theo.

Bộ Trưởng Tư Pháp sẽ tiến hành cuộc họp công khai vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2024, tại San Diego Continuing Education North City Campus, 8355 Aero Drive, San Diego, California 92123 và vào ngày 22 tháng 8 năm 2024 lúc 10 giờ sáng, tại phòng điều trần của Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Quận Cam, 500 South Main Street, Orange, California 92868. Mục đích của các cuộc họp công khai này là để nhận ý kiến về đề xuất thay đổi quyền kiểm soát và quản trị cũng như xem xét Tuyên Bố về Tác Động Chăm Sóc Sức Khỏe do một nhà tư vấn soạn thảo với sự tham gia của Bộ Trưởng Tư Pháp California. Trước cuộc họp công khai, Tuyên Bố về Tác Động Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ có trên trang web của Bộ Trưởng Tư Pháp California tại <http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp>.

Mọi người có thể và nên trình bày quan điểm của mình về đề xuất giao dịch tại cuộc họp công khai hoặc bằng cách liên hệ với Roma Patel, Phó Bộ Trưởng Tư Pháp, qua điện thoại theo số (213) 269-6326, qua email tại Roma.Patel@doj.ca.gov, hoặc qua đường bưu điện tại 1300 I Street, Sacramento, California, 95814. Hạn chót nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 23 tháng 8 năm 2024.